



ศาสตร์การลงทุน ประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

ปูย ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ



ปูย-ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ Chief Innovation Office บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด นักวิทยาศาสตร์ที่นำศาสตร์ด้านการลงทุนมาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ

ผมเรียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ ม.เกษตร หลังจากเรียนจบก็ต้องเข้ามาช่วยกิจการของที่บ้าน เป็นโรงงานผลิตยาเลย ช่วงนั้นเพิ่งผ่านช่วงวิกฤติปี 40 มาใหม่ๆ ธุรกิจก็ไม่สู้ดีนัก ผมก็เข้ามาช่วยในช่วงที่ธุรกิจค่อนข้างลำบาก ก็ต้องฝ่าฟันกันไป แต่ก็ไม่เห็นทางรอดสักเท่าไรหรอก

การที่ผมเรียนจบมาทางด้านวิทยาศาสตร์ มองว่าความรู้เพียงด้านเดียวไม่เพียงพอต่อการทำธุรกิจก็เลยไปเรียนต่อปริญญาโท MBA ช่วงนั้นถือเป็นช่วงที่ลำบาก

มาก เพราะเงินที่มีก็ต้องทุ่มไปกับธุรกิจ อีกทั้งต้องหาเงินเรียนด้วย ก็ต้องเรียนไปด้วย และก็เริ่มมองหาธุรกิจที่จะมาช่วยกู้สถานการณ์ของที่บ้าน

ธุรกิจตัวแรกเป็นชุดตรวจยาเสพติด ในช่วงนั้นยาเสพติดกำลังแพร่ระบาด ผมก็เอาชุดตรวจยาเสพติดมาทำแบรนด์ เริ่มต้นจากเงินหลักหมื่น ขายให้กับหน่วยงานราชการที่ได้เงินแน่นอน แล้วเงินก็เริ่มหมุนเวียนได้ ปัจจุบันก็มียอดขายอยู่เรื่อยๆ แต่ก็ไม่ได้เติบโตมากนัก

พอเริ่มมีเงินหมุนเวียน ด้วยความที่ธุรกิจของที่บ้านเป็นโรงงานผลิตยา ผมก็วางแผนที่จะทำแบรนด์อาหารเสริม แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะสายป่านที่มีสั้นเกินไป จึงเปลี่ยนแผน จากที่จะทำแบรนด์เอง มาเป็นรับจ้างผลิตด้วยโรงงานที่เรา มี ซึ่งก็พอมีกำไรบ้างแต่ก็ยังไม่ถือว่าน้อย

หลังจากเรียนจบปริญญาโท ผมก็มาสนใจเรื่องนวัตกรรมซึ่งกำลังมาแรงในช่วงนั้น ก็เรียนต่อปริญญาเอกด้านนวัตกรรมต่อ ซึ่งทำให้ผมเข้าใจว่า คำว่านวัตกรรมก็คือการวิจัยพัฒนาสินค้าใหม่ๆ แล้วก็เอางานวิจัยหรือสินค้าใหม่ๆ ไปขายให้ได้

ผมเริ่มมองเห็นช่องทางก็ขอเงินจากที่บ้านมา 1 ล้านบาทมาทำบริษัทวิจัยพัฒนาที่อุทยานวิทยาศาสตร์ ในม.ธรรมศาสตร์รังสิต จากการลงทุนธุรกิจมูลค่า 1 ล้านบาท เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ปีแรกยอดขาย 10 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดขาย 120 ล้านบาท จากการนำเอางานวิจัยมาพัฒนาขึ้นเป็นสินค้า แล้วนำไปเสนอขายให้กับลูกค้า

หลักในการทำธุรกิจของผม ก็นำแนวคิดจากการลงทุนในหุ้นมาประยุกต์ใช้ นั่นคือการรู้จักจริง รู้ลึก และการกระจายความเสี่ยง เรื่องความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผมมีความมั่นใจอยู่แล้วเพราะผมจบมาด้านนี้ ส่วนในเรื่องการกระจายความเสี่ยงนั้น เงินที่ได้จากการทำธุรกิจผมจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะนำไปซื้องานวิจัย งานทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ หรือให้ทุนนักศึกษา ให้ทุนอาจารย์ เพื่อมาพัฒนาต่อ

ส่วนที่สอง ผมจะเอาเงินไปลงทุนร่วมหุ้นกับโรงงานต่างๆ ที่สามารถชัพพอร์ตธุรกิจผมได้ แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญกัน โดยผมกระจายเงินลงทุนในตะกร้าหลายใบ ลงทุนในงานวิจัยหลายประเภท กับสถาบันทั่วประเทศ ลงทุนกับโรงงานหลายแห่ง ซึ่งความรู้พวกนี้ก็ได้มาจากตลาดหุ้นทั้งนั้น

สำหรับการลงทุนส่วนตัวของผมนั้น อาจจะไม่เหมือน

**พบโชคดีมากที่เรียนจบมาแล้ว ต้อง
มาดูแลธุรกิจของที่บ้านตอนในช่วงแยกที่สุด
ทำให้ผมต้องเรียนรู้ให้เร็ว ผ่านการถูก
ฟ้องร้อง ผ่านการโดนเจ้าหนี้ทวงเงิน
ทำให้ผมมีความอด อดทน และต้องหา
ทางแก้ปัญหาให้ได้ และเมื่อผมผ่านจุดนั้น
มาได้ ผมก็ไม่กลัวอะไรแล้ว**

คนอื่น และไม่แนะนำให้อาเป็นแบบอย่าง คือผมจะลงทุนในหุ้นฟิวเจอร์ 100% ของพอร์ต มูลค่าการลงทุนหลักแสน เป็นเงินที่ผมพร้อมจะเสีย และพร้อมที่จะเรียนรู้ และด้วยกำไรขาดทุนหลักแสน จะบังคับให้ผมอ่านข่าว บังคับให้ผมต้องคุยกับมาร์เก็ตติ้ง บังคับให้ผมต้องติดตามตลาดเงินตลาดทุน เพื่อเป็นการต่อยอดเป้าหมายในชีวิตต่อไปคือการนำเอาธุรกิจวิจัยพัฒนาเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้ได้

สุดท้ายปุ๋ยได้ฝากไว้ว่า ที่มาถึงทุกวันนี้ได้ เพราะความอด อดทน เราต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำ เชื่อมั่นแบบยอมตายกับมัน ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไร มันจะมีอุปสรรคและความเสี่ยงทั้งนั้น เพราะโลกมีความผันผวน ถ้าเกิดความท้อและหมดกำลังใจเมื่อไหร่ ถ้าไม่มีความอด อดทน ก็จะล้มได้ง่ายๆ นอกจากนี้ การที่เรานำศาสตร์หนึ่งมาประยุกต์ใช้กับอีกศาสตร์หนึ่ง อาจจะทำให้เรามีแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้